



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๑๐๕๐๘

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้แจ้งเรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ในระดับจังหวัดและอำเภอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๔๙๕๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีการจัดส่งชุดคำถามเป็นรายเดือน เพื่อการจัดเก็บข้อมูลในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน นั้น

เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสำหรับชุดคำถามที่ ๖ ประเด็นเมษายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครอง (กองวิชาการและแผนงาน) จึงขอส่งประเด็นประมวลคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) สำหรับชุดคำถามดังกล่าว เพื่อให้ที่ทำการปกครองจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแจ้งให้ที่ทำการปกครองอำเภอรับทราบและถือปฏิบัติด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กองวิชาการและแผนงาน
ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์
โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖

คำถามที่มักพบบ่อย (FAQ)

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สำหรับคำถามชุดที่ ๖ ด้านที่ดินและการผังเมือง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่	ประเด็น	แนวทางการดำเนินงาน
๑.	การจัดเก็บข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) (คำถามข้อที่ ๑)	๑.๑ ให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ จัดเก็บข้อมูลที่ดิน แยกเป็นรายแปลง ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลขนาดของพื้นที่ และ ๒) พิกัดของที่ดิน
๒.	การจัดเก็บข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) (คำถามข้อที่ ๒ - ๔)	๒.๑ ให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ จัดเก็บข้อมูลที่ดินแยก เป็นรายแปลง โดยเก็บเฉพาะข้อมูลพิกัดที่ดินเท่านั้น (ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลขนาดของพื้นที่) ทั้งนี้ การเก็บพิกัด ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง (นสล.) ให้ใช้จุดสมมติซึ่งสามารถจัดเก็บพิกัด ที่ดินได้ สำหรับการจัดเก็บพิกัดที่ดิน
๓.	การจัดเก็บข้อมูลที่ดินประเภท ที่ราชพัสดุ, ที่ดิน ส.ป.ก. , ที่ดินที่จัดสรรให้แก่สมาชิก นิคมสร้างตนเอง และที่ดินที่จัดสรรให้แก่ สมาชิกนิคมสหกรณ์ (คำถามข้อที่ ๕ - ๘)	๓.๑ ให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ จัดเก็บข้อมูลที่ดิน (ที่ราชพัสดุ , ที่ดิน ส.ป.ก. , ที่ดินที่จัดสรรให้แก่สมาชิก นิคมสร้างตนเอง และที่ดินที่จัดสรรให้แก่สมาชิกนิคม สหกรณ์) ในภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลขนาดของพื้นที่ และ ๒) จำนวนแปลงที่ดิน ทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน (ไม่ต้องจัดเก็บพิกัดที่ดิน)
๔.	การจัดเก็บพิกัด หอกระจายข่าว/ระบบเสียงตามสาย ในหมู่บ้าน/ชุมชน (คำถามข้อที่ ๓๘ - ๔๐)	๔.๑ ให้ลูกจ้างเหมาบริการฯ จัดเก็บพิกัดหอกระจายข่าว/ ระบบเสียงตามสาย ณ บริเวณจุดส่งสัญญาณเสียง (ต้นทาง) หรือจุดที่เป็นลำโพงกระจายเสียงหลักของ หมู่บ้าน/ชุมชน แค่นี้เพียงจุดเดียวเท่านั้น (มิใช่จัดเก็บ พิกัดลำโพงกระจายเสียงทุกจุด)

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

กองวิชาการและแผนงาน

กรมการปกครอง